



ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร



แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ฉบับปี พ.ศ. 2561 - 2565 นอกจากเป็นกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันแล้ว ยังสอดคล้องและมุ่งผลักดันให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้วยเช่นกัน

ซึ่งการจะดำเนินการเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายข้างต้นนั้น ต้องมีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่เร่งรัด กำกับ ติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่จะต้องเผชิญ การให้คำปรึกษาหรือแนะนำการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนมีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครและเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่สำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 และเป้าหมายดังกล่าวนี้ สำนักงาน ก.ก. จะนำมาใช้เป็นดัชนีวัดผลการดำเนินการเพื่อติดตามประเมินผลต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.) ได้ประชุมสัญจรไปยังกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 6 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ศปท.กทม. การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร การแจ้งช่องทางการสื่อสารของ ศปท.กทม. และให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีกระทำผิดวินัยหรือการร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายวันชัย ถนอมศักดิ์) หัวหน้า ศปท.กทม. เป็นประธาน และมีกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. เป็นสำนักงาน ศปท.กทม.

ช่องทางการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลภารกิจ และกิจกรรมของ ศปท.กทม.

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร
- <http://www.bangkok.go.th/csc> เลือก ศปท.กทม.
- anticorrupt.bma@gmail.com
- ศปท.กทม. QR Code



ปฏิทินขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)



ปฏิทินขั้นตอนและแนวทางการปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขต)

